

V/v trả lời công văn 198/HĐND tỉnh Bình  
Phước ngày 19/06/2023.

Kính gửi: Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bình Phước

Căn cứ công văn số 198/HĐND ngày 19 tháng 06 năm 2023 của HĐND tỉnh Bình Phước về việc đề nghị xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

Qua kiến nghị **“thời gian gần đây, đường điện sinh hoạt tại địa bàn các xã Đa Kia và Bình Thắng bị sự cố, cúp điện nhiều lần, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân. Đề nghị Công ty Điện lực Bình Phước chỉ đạo chi nhánh Điện lực Bù Đốp khắc phục, đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân”** Công ty Điện lực Bình Phước xin báo cáo cụ thể như sau:

Trong thời gian qua khi mùa mưa đến, cây xanh dọc hành lang đường điện (đặc biệt là cây cao su) phát triển rất nhanh. Cùng với đó công trình xây dựng cơ bản năm 2023 có các hạng mục cải tạo và xây dựng mới một số đường dây trên địa bàn xã Đa Kia, Bình Thắng huyện Bù Gia Mập, do đó cần cắt điện để thi công và phát quang cây xanh dọc hành lang tuyến nhằm đảm bảo cấp điện an toàn trong mùa mưa bão và thi công các công trình xây dựng cơ bản.

Mặt khác do đầu mùa mưa bão nên giông sét đánh làm đứt một số đường dây trung thế, một số vị trí mối nối hở trên lưới điện trung thế tại các khoảng trụ có vườn cây cao su của Công ty cao su Phú Riềng quản lý và của các hộ dân có một số cành cây cao su va quẹt vào đường dây gây phóng điện, dẫn đến thiết bị bảo vệ đầu nhánh rẽ tác động làm gián đoạn điện gây ảnh hưởng tới sinh hoạt cũng như sản xuất của nhân dân các xã Đakia, Bình Thắng huyện Bù Gia Mập.

Trong những năm qua bằng những nỗ lực của Công ty Điện lực Bình Phước – Điện lực Bù Đốp đã bọc hóa 95% lưới điện trên địa bàn Điện lực Bù Đốp quản lý vận hành, nhằm ngăn ngừa sự cố phóng điện do cây cao su va quẹt, để đảm bảo an toàn cấp điện cho người dân. Đặc thù địa bàn Điện lực Bù Đốp quản lý cây cao su nhiều nên hành lang an toàn lưới điện có nhiều cây cao su có cành vươn ra vi phạm khoảng cách an toàn, nhưng không thể giải tỏa phát quang triệt để được do cây cao su có giá trị kinh tế cao Công ty cao su Phú Riềng và một số hộ dân chỉ cho chặt cành cấp 3 và 4, dẫn đến mùa mưa cây cao su phát triển nhanh gây nguy cơ mất an toàn cho đường dây điện trung thế đang vận hành. Từ đầu mùa mưa đến nay Điện lực Bù Đốp đã tiến hành phát quang hành lang định kỳ, do đó đã khắc phục phần lớn được sự cố mất điện do cành cao su vi phạm đảm bảo cấp điện cho người dân nơi đây.

Qua đó công ty Điện lực Bình Phước - Điện lực Bù Đốp đã có kiến nghị với chính

quyền địa phương và Công ty cao su Phú Riềng hỗ trợ giải quyết cho chặt cành cấp 2 các cây cao su của Công ty cao su Phú Riềng cũng như các hộ dân vì phạm khoảng cách an toàn để đảm bảo an toàn vận hành lưới điện trung hạ áp tránh xảy ra sự cố do cây cao su làm mất điện ảnh hưởng tới sinh hoạt của các hộ dân hai xã Đakia, Bình Thắng huyện Bù Gia Mập.

Trên đây là ý kiến trả lời của Công ty Điện lực Bình Phước đến HĐND tỉnh Bình Phước. Chúng tôi hết sức cảm ơn các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và nhân dân toàn tỉnh đã phản ánh kịp thời các bức xúc, kiến nghị để đơn vị hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ cung cấp điện trên toàn địa bàn tỉnh./.

Trân trọng!

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Điện lực Bù Đốp p/h thực hiện;
- Lưu: VT, KT (T.05).

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Tấn Quang**